

# 10 địa chỉ phòng khám đa khoa tổng quan tốt tại Hà Nội

Các năm trở lại đây, nếu nhu cầu khám kỹ lưỡng càng trị bệnh càng cao thì đồng nghĩa với vấn đề các bệnh viện được mọc lên ngày càng phần lớn. Song, việc quyết định phòng khám chất lượng, đảm bảo là điều cực kỳ cần thiết. Điều đó sẽ mang lại quá trình tín nhiệm cho biết khách hàng trong khám chữa trị bệnh. Vậy [phòng khám đa khoa tốt ở Hà Nội](#), hãy cùng onhealth.vn tham khảo đến bài viết sau nhé!

Cuộc sống ngày càng tiến triển, đi cùng với nó là những mối hiểm họa về thể trạng của con nam giới. Chính tại vì thế, ý muốn chăm nom thể trạng của mọi nam giới hôm càng nâng cao cao. Bạn đang dự tính định vị địa điểm kiểm tra cùng với thăm khám kỹ càng lưỡng sức khỏe đảm bảo ở Hà Nội? Và onhealth.vn tìm hiểu top 10 bệnh viện y khoa Hà Nội mà bạn không cần chủ quan nhé!

## 10 bệnh viện, bệnh viện thể trạng tổng quan uy tín ở Hà Nội

Phòng khám ghi điểm cùng khách hàng nhờ cơ sở vật chất tối tân được nhập khẩu vòng nước ngoài bảo đảm được sự an toàn, cùng với đó là dịch vụ tiếp đón cùng với khám cẩn thận cách điều trị bệnh chuyên nghiệp mang tới các trải nghiệm tuyệt vời cho biết những người bị bệnh. Onhealth.vn tổng hợp những địa điểm khám cẩn thận thể trạng tổng quát phụ thuộc trên 3 tiêu chuẩn sau:

Chi phí khám cẩn thận, phí khám kỹ càng lưỡng thích hợp

Có bác sĩ rất nhiều trình độ và máy móc, trang thiết bị tiên tiến

Dịch vụ tốt và dễ dàng nếu như đặt khám cẩn thận, đi tới khám kỹ càng

### Bệnh viện đa khoa Thái Hà

Địa chỉ: số 11 Thái Hà, đồng đa, Hà Nội.

Giai đoạn khám: 8h - 20h

[Phòng khám đa khoa Thái Hà Đồng Đa Hà Nội](#) có vị trí tại số 11 Thái Hà – trung liệt – đồng đa – Hà Nội. Đây là 1 trong những phòng khám đa khoa tư nhân chia sẻ dịch vụ khám cẩn thận chữa những bệnh uy

tín, đảm bảo được đa phần khách hàng thoải mái. Phòng khám có hơn 10 năm quan hệ trong lĩnh vực y khoa và gặt hái được đa số thành quả không nhỏ.

Thời kỳ hoạt động của bệnh viện sinh hoạt trong múi giờ 08:00 – 20:00 trong hôm, nhắc cả ngày lễ và cuối tuần. Khách hàng có thể hoàn toàn an tâm vì giai đoạn này các chuyên gia của phòng khám vẫn có thể hoạt động giải đáp cách thức khám kỹ càng càng chữa bệnh.

Bên cạnh đó, phòng khám Thái Hà còn biết đến là địa chỉ đã có dụng cụ thiết bị y khoa chăm sóc chẩn đoán toàn quy trình khám kỹ lưỡng chữa bệnh thường được nhập khẩu trực tuyến tầm những nền y khoa phát triển như: anh, tức thì, Mỹ, đức,... mang lại trải nghiệm tốt hơn hết cho biết người mắc bệnh.

Hơn nữa, phòng khám còn đã có đội ngũ nhân viên thân thiện, nhiệt tình, thường sẵn sàng tư vấn phỏng đoán khách hàng những băn khoăn 24/7 vào hotline hay cổng chat trực tuyến, người nhiễm bệnh sẽ được hỗ trợ hỗ trợ tất cả lúc, tất cả địa điểm.

Thái Hà là bệnh viện đa khoa đã có quy mô vừa cần phải, tuy nhiên tổng quát máy móc cùng với dụng cụ thăm khám tiên tiến. Hệ thống y bác sĩ tư vấn là những bác sĩ số nhiều năm kinh nghiệm tới cỡ những bệnh viện hàng đầu như phòng khám việt đức, phòng khám đại học y, bệnh viện bạch mai... trực tuyến thăm khám kỹ lưỡng và hỗ trợ.

Bệnh viện trang thiết bị những trang thiết bị tân tiến đồng bộ chăm sóc kết luận thăm khám cẩn thận, phát hiện những bệnh thường xuyên qui và chuyển sâu như: máy kiểm tra máu tự động, máy siêu âm màu 4d, máy chụp x.Quang và tuyệt đối là máy cộng hưởng khoảng mri một.5tesla.

Phòng khám thiết kế những gói khám cẩn thận thể trạng tổng quát tầm cơ bản đến cải thiện cùng phí hết sức hợp lý, cạnh tranh thích hợp túi tiền của hầu như bạn nam.

#### Ưu điểm

Thực hiện đến khám cẩn thận nhanh, thủ tục gọn gàng chỉ trong cỡ 1-2 giờ đồng hồ là một lợi thế mà ít địa chỉ y tế có thể làm được. Việc đó phù hợp cùng với những người mắc bệnh bận bịu, đã dự định giảm thiểu thời kỳ tới khám.

Sẽ đặt hẹn khám kỹ càng tổng quan tại Thái Hà trước đi tới onhealth.vn.

Những gói khám chi phí thích hợp cùng với hầu hết người.

#### Khuyết điểm

Có ít gói khám cẩn thận được lên danh mục sẵn.

Danh mục khám, kiểm tra của đã từng gói khám cẩn thận tại ý muốn cơ bản, nếu bạn đọc đã dự định khám cẩn thận chuyên sâu sẽ lựa chọn địa chỉ không bình thường hay cần nói chuyện với bác sĩ tư vấn lúc khám kỹ càng lưỡng nhằm được chỉ định và hỗ trợ.

### **Phòng khám phụ sản trung ương**

**Khám phụ khoa ở đâu tốt Hà Nội** thì Bệnh viện phụ sản trung ương được cho là địa chỉ khám sức khỏe sinh sản đáng uy tín nhất. Vị trí đây đã có môi trường chuyên nghiệp, tối tân, đã có đa số chuyên gia sản phụ khoa, những chuyên gia thông đi đến đào tạo cải thiện trình độ cùng với kinh nghiệm thực hiện vấn đề dày dặn có thể phát hiện chính xác nhất những dấu hiệu bệnh của bệnh nhân, định vị lý do gây nên bệnh và đưa ra các phương án cách chữa thích hợp.

Tuyệt đối, lúc tới khám kỹ lưỡng lưỡng tại phòng khám có thể thực hiện vấn đề đúng quy chuẩn quy tắc, các thành viên, bác sĩ sẽ hướng dẫn, trị nhiệt tình, đồng thời được giải đáp triệt tiêu mọi thắc mắc mối liên quan tới thể trạng. Cùng với hệ thống máy móc, dụng cụ hiện đại, bạn tận gốc sẽ thoải mái đến thành quả siêu âm, thăm khám cẩn thận, chụp chiếu của mình.

Bây giờ, bệnh viện phụ sản trung ương không chỉ là địa điểm đầu tiên ngành về sản phụ khoa, thuyên giảm để có dự định cùng với sơ sinh mà lại là địa điểm tu dưỡng đại học cùng dưới đây đại học. Tham khảo hợp lý, quản lý và đổi thành giao công nghệ trong lĩnh vực sản khoa cùng sơ sinh vừa qua toàn quốc. Bác sĩ tư vấn được học tập cơ bản trong nước cùng được học tập trau dồi tay nghề ở các nước phát triển về lĩnh vực sản phụ khoa và chăm nom thể trạng sinh sản. Những chuyên gia chuyên khoa được học và tiến triển tại những nước (châu âu, Mỹ, nhật, úc,...) thường xuyên đang có uy tín cao, được tu dưỡng bài bản cùng với tận tình cùng nghề. Đội ngũ dụng cụ thiết bị khám kỹ càng càng chữa trị bệnh của phòng khám được đầu tiên tư theo phương pháp hiện đại, chuyên nghiệp.

### **Phòng khám 108 - trung tâm khám sức khỏe định kỳ**

Số một trần hưng đạo, quận hai bà trung, Hà Nội

Thời kỳ khám cẩn thận tổng quát: thứ 2 - thứ 6: 7h30 - 17h30

**Đi khám nam khoa ở đâu** - Phòng khám trung ương quân đội 108 là địa điểm khám cẩn thận tổng quan uy tín và chuyên nghiệp hàng đầu tại Hà Nội. Bv 108 cũng là một trong số ít bệnh viện công lập đã có triển khai các gói khám cẩn thận đang có sẵn cho biết khách hàng cá nhân cùng tổ chức, doanh nghiệp.

Năm 2018, bệnh viện 108 từng thành lập trung tâm khám sức khỏe định kỳ đáp ứng nhu cầu khám thể trạng tổng quát người mắc bệnh. Hôm càng có số đông nam giới nhận xét trung tâm này và được review hết sức tốt.

Phía ngoài đội ngũ chuyên gia chuyên khoa giỏi, trang bị thăm khám kỹ càng lưỡng tối tân, thì trung tâm khám kỹ càng sức khỏe định kỳ cung cấp dịch vụ khám kỹ lưỡng sức khỏe định kỳ theo gói khám được thiết kế sẵn ở nhiều mức, phù hợp với ý muốn phong phú của khách hàng. Các gói khám gồm:

Gói xét nghiệm sức khỏe căn bản - 1.140.000đ

Gói kiểm tra sức khỏe nâng cao cho nam/nữ - 1.693.000đ - một.813.000đ

Gói khám thể trạng trừ diệt phỏng đoán nam/nữ - 7.223.000đ - 8.257.120đ

Gói khám cẩn thận thể trạng định kỳ và cỡ soát ung thư cho nam/nữ - 14.730.000đ - 17.240.000đ

Ưu điểm

Tuy là 1 bệnh viện lớn của quân đội song phương thức tổ chức khám kỹ lưỡng lưỡng, uy tín dịch vụ, hỗ trợ cực kỳ chuyên nghiệp mà phần lớn các bệnh viện công lập lớn ở Việt Nam chưa tiến hành tốt như vậy được.

Trong tiến hành tư vấn người mang bệnh đi đến khám cẩn thận thể trạng tổng quan ở phòng khám 108, onhealth.vn từng ghi nhận ý kiến đánh giá của hàng ngàn bạn nam khi đã tới khám, rất đông người bệnh tin tưởng và biết đến cao chất lượng dịch vụ tại trung tâm khám kỹ càng thể trạng định kỳ - phòng khám 108.

Khuyết điểm

Bệnh viện công lập cần tương đối chen chúc.

Hiện không thể đặt hẹn khám trước, nên đến miễn phí phòng khám để đặt hẹn khám

Theo chia sẻ của người bệnh từng khám tổng quan ở đây, hầu hết danh mục gói khám kỹ lưỡng sẽ được thay đổi theo từng bạn nam trong quá trình khám kỹ càng cùng bác sĩ tư vấn trước hết. Cần hầu như gói khám được lên danh mục sẵn dường như không có đa phần ý nghĩa lắm.

**[Bệnh viện phá thai](#) - Bệnh viện bạch mai - khoa khám kỹ lưỡng càng bệnh**

Địa chỉ: số 78 giải phóng, quận đồng đa, Hà Nội

Thời gian khám: thứ 2 - thứ 7: 6h30 - 17h30

Nếu đi tới khám kỹ lưỡng tổng quan tại bệnh viện Bạch Mai, bạn có thể quyết định đến khoa khám cẩn thận bệnh hoặc khoa khám kỹ càng bệnh theo yêu cầu. Nhưng, trong bài này, onhealth.vn khuyên bạn tới khám cẩn thận tại khoa khám cẩn thận bệnh. Vì khám kỹ càng tổng quan ở khoa khám kỹ lưỡng bệnh giúp cho bạn tiết kiệm giá.

Phòng đoán tới ngày nay, bệnh viện Bạch Mai chưa có gói khám kỹ lưỡng càng được thiết kế sẵn, mà người bị bệnh nên đăng ký khám kỹ càng cùng chuyên gia nội, về sau bác sĩ tư vấn sẽ đưa ra chỉ dẫn cùng với những danh mục nên thực hiện. Như vậy, bệnh nhân có thể chưa biết trước được những danh mục phải tiến hành là gì, phải không chủ động được giá.

Với kỹ năng trả lời đến khám kỹ càng ở số đông đơn vị khác lạ nhau, onhealth.vn chẩn đoán giá đến khám thể trạng tổng quát (với danh mục xét nghiệm, chụp chiếu cơ bản) tại khoa khám bệnh - bệnh viện Bạch Mai dao động khoảng một - 3 triệu đồng/lần. Với những đòi hỏi cao hơn như khám chỉ số ung thư, chi phí có thể nhiều hơn hầu như.

Điểm mạnh

Chi phí khám kỹ lưỡng càng vừa cần, không quá cao, thích hợp cùng với nhu cầu nhiều bạn nam.

Đội ngũ bác sĩ tư vấn hầu như trình độ

Dụng cụ thăm khám đầy đủ

Nếu như đang có bất kì vướng mắc gì cần phải thăm khám kỹ lưỡng càng sâu thêm, hoàn toàn sẽ khám kỹ càng lưỡng cùng điều trị ở bệnh viện.

Khuyết điểm

Không có danh mục và gói khám kỹ càng lưỡng cụ thể nhằm chọn lựa.

Bệnh viện chưa tư vấn đặt lịch khám kỹ lưỡng trực tuyến trước nếu đi khám kỹ lưỡng.

Bởi người liệu có bệnh khám kỹ càng chuyên khoa cùng với người bệnh khám kỹ lưỡng càng tổng quát thường xuyên gộp chung một nơi phải bệnh viện và kiểm tra đều quá tải, đợi đợi khá lâu. Người thì có bệnh đều cần tới xếp hàng đợi chờ tầm buổi sáng để dùng số khám.

**[Khám bệnh xã hội ở đâu tốt nhất tại Hà Nội](#) - Phòng khám đa khoa bảo sơn**

Địa chỉ: 52 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Thời kỳ khám: thứ 2 - thứ 7: 7h30 - 16h30 (bệnh nhân khám cẩn thận tổng quát cần phải đến đăng kí muộn nhất khoảng 14h00 để kịp thực hiện các chụp chiếu, xét nghiệm)

Phòng khám đa khoa bảo sơn là phòng khám tư nhân đảm bảo cả về khám cẩn thận chuyên khoa, khám kỹ càng càng thể trạng tổng quan, khám kỹ lưỡng sức khỏe tiền hạnh phúc hôn nhân, khoảng soát ung thư... Ngày nay, bệnh viện đã từng lên sẵn các gói khám kỹ lưỡng nhằm bạn đọc sẽ chọn lựa.

Ưu điểm

Số nhiều danh mục gói khám cẩn thận được lên sẵn: gói căn bản, gói cải thiện, gói tầm soát ung thư. Mỗi gói có thể được chia riêng biệt theo thành phần đáng mà râu cùng phái đẹp.

Có thể đặt hẹn trước vào onhealth.vn. Khi đặt hẹn trước có thể được ưu tiên khám kỹ lưỡng theo giờ hẹn, không mất thời gian đợi đợi.

Phương thức thăm khám kỹ càng lưỡng cụ thể, người thì có bệnh được khám cẩn thận cùng các chuyên gia chuyên khoa đa số trình độ.

Nhược điểm

Phí gói khám cẩn thận đắt hơn so với vấn đề khám tổng quan ở địa điểm khám kỹ càng lưỡng đều của bệnh viện công lập.

### **Phòng khám sùi mào gà - Hệ thống y tế thu cúc tci**

Phòng khám đa khoa: số 286 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội

Bệnh viện đa khoa: số 216 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Phòng khám đa khoa: số 32 Đại Khương, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Thời gian khám: thứ 2 - thứ 7: 7h30 - 11h30

Đội ngũ y khoa thu cúc là đội ngũ bệnh viện, phòng khám không nhỏ, chất lượng cùng với chuyên nghiệp ở Hà Nội. Phòng khám chuyên khám kỹ càng càng trị bệnh đa khoa và phát động khám cẩn thận tổng quan cho biết cá nhân cùng doanh nghiệp.

Đội ngũ thu cúc hiện đang là một trong số những địa điểm tư nhân có lượng khách hàng tới khám cẩn thận tổng quát số đông hàng đầu ở Hà Nội. Bệnh viện có đội ngũ trang thiết bị đồng bộ tiên tiến, khoảng những đội ngũ khám máu, máy siêu âm màu tới máy chụp cắt lớp ct-scan đa dãy.

Đạo gần đây, đội ngũ thu cước đã khai trương phòng khám đa khoa thu cước - trần duy hưng cùng với bệnh viện đa khoa thu cước - đại tầm. Giúp hạn chế tải số lượng khách hàng kết luận địa điểm chính, vừa an toàn đảm bảo dịch vụ, mang đến trải nghiệm dễ chịu phỏng đoán khách hàng trong phương thức khám cẩn thận thể trạng tổng quát.

Bên cạnh đó, phòng khám còn đang có các gói khám kỹ càng lưỡng khoảng soát ung thư vòm họng, tầm soát ung thư dạ dày-thực quản, ung thư nữ hoa, ung thư gan.

Onhealth.vn giải đáp hàng trăm lượt đi đến khám kỹ càng tổng quan tại bệnh viện thu cước, trong số đó đang có đa phần tư vấn tích cực về uy tín dịch vụ tại đơn vị này.

**Điểm mạnh**

Bệnh viện đã lên sẵn danh mục số đông gói khám kỹ càng lưỡng hợp lí cùng với nhu cầu của hầu hết bạn nam.

Phòng khám đã có đảm bảo dịch vụ tốt, được số đông người hồi âm tin tưởng về quá trình thăm khám.

Phí gói khám cẩn thận vừa nên, không quá cao như những bệnh viện quốc tế.

Hiện có thể đặt hẹn khám kỹ càng càng trước tới onhealth.vn nhằm khám kỹ lưỡng lưỡng càng tổng quan tại thu cước.

**Khuyết điểm**

Địa chỉ bệnh viện ở thụy khuê có toàn diện hệ thống trang thiết bị nhất, nếu khám kỹ lưỡng lưỡng chuyên sâu bạn đọc cần phải đến địa điểm này. Nếu khám ở các cơ sở khác thường, nên gọi điện trước đến để được tư vấn.

### **[Phòng khám bệnh lâu ở Hà Nội](#) - Phòng khám đa khoa phần hồng ngọc**

Địa chỉ: hệ thống phòng khám đa khoa hồng ngọc đã có số đông địa điểm đáp ứng mong muốn khám kỹ càng càng thể trạng tổng quan, tiêu biểu bạn đọc sẽ tham khảo thăm khám cẩn thận tại:

Bệnh viện đa khoa hồng ngọc phúc trường minh - số 8 châu văn liêm, phú đô, nam giới vòng liêm, Hà Nội

Bệnh viện đa khoa phần hồng ngọc - số 55 yên ninh, ba đình, Hà Nội

Pkđk phần hồng ngọc keangnam - tầng 10, keangnam landmark 72, phạm hùng, Hà Nội

Pkđk thẻ hồng ngọc savico - tầng 3, tòa b, savico megamall, 07- 09 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội

Thời gian khám: 7h30 - 17h00, thứ 2 - chủ nhật (kể cả hôm tết, lễ)

Cùng uy tín hơn 20 năm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, phòng khám đa khoa Hồng Ngọc vẫn đang là 1 trong số các địa chỉ y tế tư nhân cung cấp dịch vụ khám kỹ lưỡng cùng tổng quan hàng đầu tại Hà Nội.

Phòng khám tập trung đội ngũ y bác sĩ tư vấn tay nghề cao, giàu trình độ, đã từng đa phần năm công tác cùng duy trì những chức vụ cần thiết ở rất nhiều bệnh viện trung ương như BV Bạch Mai, BV Đại Học Y, Phòng Khám Thanh Nhân,... như: ts.Bs Đồng Ngọc Đức, ts.Bs Nguyễn Thị Ngọc Thắng, bs.Ckii. Phạm Thị Thu Hà, bs.Ckii. Lê Trúc Thủy,...

Hơn nữa, bệnh viện đã có đội ngũ trang thiết bị đồng bộ tiên tiến, được nhập khẩu đồng bộ từ những nước đã có nền y tế tiên tiến: máy MRI Signa Prime đầu tiên ở Đông Nam Á, máy chụp cắt lớp CT Revolution Evo, máy chụp mammography Senographe Pristina (Mỹ), dàn máy nội soi Olympus CV 190 (Nhật Bản), máy chụp X-quang Ecoray (Hàn Quốc)...

Lưu ý: giá gói khám kỹ càng tại bên trên chỉ mang bản chất nghiên cứu, thay đổi tùy theo mức độ người bệnh có thêm bớt những danh mục thăm khám.

Cùng hàng trăm lượt thăm khám kỹ càng từng năm, bệnh viện Phấn Hồng Ngọc từng nhận được rất nhiều tư vấn tích cực về đảm bảo dịch vụ khám sức khỏe tổng quan.

Ưu điểm

Bệnh viện đã có rất đông gói khám cẩn thận đa dạng, được thiết kế thích hợp để phù hợp với ý muốn của số đông người

Quá trình thăm khám cẩn thận chuyên nghiệp, hệ thống nhân viên lễ tân, điều dưỡng trả lời tận tâm trong suốt tiến hành thăm khám cẩn thận

Chất lượng dịch vụ tốt, được rất nhiều bạn nam tư vấn thoải mái về quy trình thăm khám

Bệnh viện sạch sẽ, không gian thăm khám cẩn thận rộng thoáng, ghế chờ tin tưởng, đầy đủ tiện ích như wifi, ghế massage...

Buffet miễn phí tại nhà hàng thẻ Hồng Ngọc Eatery tức thì trong phòng khám sau khi khám kỹ lưỡng

Nhược điểm



Số lượng bệnh nhân thăm khám kỹ lưỡng càng khá đông, cần phải gọi điện trước tới để được giải đáp cùng với đặt lịch, phòng tránh cần chờ đợi lâu.

Review của người bị bệnh

Phòng khám nhận được đa phần tư vấn tích cực về dịch vụ khách hàng, không gian sạch sẽ, trang thiết bị thăm khám tối tân. Hệ thống chuyên gia thăm khám cũng được hầu hết người bệnh hài lòng bởi chuyên môn tốt, tận tâm, nhiệt tình. Tất cả thủ tục, giấy tờ rất là ngay lập tức, chỉ định tận tình.

### **Chữa bệnh giang mai ở đâu - Phòng khám mediplus**

Địa chỉ: tầng 2, trung tâm thương mại mandarin garden 2, 99 phố tân mai, hoàng mai, Hà Nội

Giai đoạn khám: thứ 2 - chủ nhật: 7h20 - 17h30 (khám tổng quát chỉ khám cẩn thận đến thứ 6)

Phòng khám mediplus là phòng khám đa khoa tư nhân mới được tạo thành được trang thiết bị rất nhiều thiết bị thăm khám kỹ càng càng tiên tiến, cùng với đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giỏi khám tổng quan được hầu hết người bị bệnh chọn.

Bệnh viện đã tích hợp công nghệ qua quá trình thăm khám cẩn thận hỗ trợ rút ngắn quy trình cùng với đơn giản cho người thì có bệnh giám sát trực tiếp thành quả khám thông đi tới tài khoản vừa rồi trang web của phòng khám.

Một vài căn trang thiết bị tại phòng khám hiện có như:

Đội ngũ kiểm tra máu, sinh hóa, miễn dịch tùy tiện

Máy chụp xquang công nghệ số

Máy siêu âm

Máy chụp cộng chi trả từ

Bệnh viện cũng đã từng lập sẵn danh mục số đông gói khám để bệnh nhân lựa chọn:

Gói khám kỹ càng cơ bản: 1-3 triệu đồng

Gói khám tổng quan nâng cao: 9-11 triệu đồng

Gói khám kỹ càng từ soát ung thư: 4-6 triệu đồng

Gói khám cẩn thận sức khỏe đường tiêu hóa: 3-4 triệu đồng

Bạn đọc có thể xem rõ ràng tin tức, danh mục gói khám ở mediplus tại đây.

Điểm mạnh

Review về gói khám tổng quát tại mediplus Nói chung là tốt khi:

Các gói khám kỹ lưỡng đa dạng cùng danh mục thích hợp

Được chủ yếu người mắc bệnh phản hồi tốt về dịch vụ thăm khám kỹ càng

Đội ngũ chuyên gia chuyên khoa giỏi

Tích hợp kỹ thuật đi đến cách thức thăm khám cẩn thận, rút ngắn đáng kể giai đoạn đợi chờ của bệnh nhân

Nhược điểm

Phòng khám khá xa trung tâm tỉnh, phải sẽ hơi bất tiện kết luận 1 số trường hợp bệnh nhân.

### **[Chữa bệnh trĩ ở đâu tốt](#) - Bệnh viện phan hồng phát**

Địa chỉ: 219 Lê Duẩn, hai bà Trưng, Hà Nội

Thời kỳ khám: vòng thứ 2 - chủ nhật: 7h30 - 17h00

Nổi tiếng là bệnh viện tập trung đội ngũ bác sĩ chuyên khoa thăm khám kỹ lưỡng càng là giáo sư, bác sĩ tư vấn đầu tiên ngành, bệnh viện đa khoa thể hồng phát được đa phần nam giới tín nhiệm thăm khám cẩn thận, trong đó đã có khám kỹ lưỡng sức khỏe tổng quát.

Phòng khám ban đầu tư đa số máy móc tiên tiến như máy chụp ct scanner hãng siemens, đội ngũ máy siêu âm màu 4d của nhật, máy chụp x-quang công nghệ số, chụp mammo nhũ hoa,... Đáp ứng những danh mục khám, chụp chiếu phục vụ việc từ soát, nhận dạng mức độ bệnh.

Ưu điểm

Hồng phát đang có giải đáp khách hàng đặt trước gói khám cẩn thận ở bệnh viện qua onhealth.vn. Khi đặt hẹn trước sẽ được ưu tiên khám kỹ lưỡng theo giờ hẹn, không mất giai đoạn đợi đợi.

Phòng khám có chủ yếu chuyên gia chuyên khoa mới đầu ngành thăm khám. Trong tình trạng kết quả khám kỹ lưỡng tổng quan có khác lạ, người bị bệnh có thể thăm khám cẩn thận chuyên sâu cùng bác sĩ chuyên khoa ở bệnh viện.

Bệnh viện không quá đông người nhiễm bệnh, nên khách hàng đến khám kỹ lưỡng không nên đợi đợi quá lâu. Đã có nhân viên bệnh viện chỉ định thăm khám.

Khuyết điểm

Chi phí một vài gói khám cẩn thận của hồng phát nếu so sánh nhanh chóng với các đơn vị lạ sẽ nhiều hơn, nhưng phải cân nhắc tới danh mục gói thường đầy đủ hơn.

Review của người mắc bệnh

Những hồi âm thăm khám cẩn thận ở bệnh viện phần hồng phát bên trên google review phần nhiều thường đã từng cũ tầm 2 - 3 năm trước. Vừa rồi onhealth.vn từng giải đáp nhiều người nhiễm bệnh đặt khám kỹ lưỡng cùng cùng với các bác sĩ tư vấn ở phần hồng phát có tư vấn hài lòng về bác sĩ thăm khám và đảm bảo dịch vụ.

Lưu ý:

Tin tức chia sẻ về những đơn vị trong bài, được nghiên cứu từ phần nhiều nguồn khác nhau, phối hợp cùng trải nghiệm hiện thực của hệ thống viết bài.

Nội dung được biên tập luyện khách quan, dưới góc trông của bên thứ 3 (trung gian) để bạn đọc dễ dàng chọn địa chỉ đi khám phù hợp.

Các tin tức danh mục gói khám kỹ lưỡng, chi phí gói khám, ưu đãi (nếu có) chỉ mang tính giai đoạn, những đơn vị sẽ biến đổi mà không thông báo trước.

Nêu trên đây là thông tin tổng hợp về những địa chỉ khám cẩn thận sức khỏe tổng quan tốt nhất ở Hà Nội để bạn đọc tham khảo cùng dùng nếu cần phải.

- [Chữa bệnh hôi nách ở đâu](#)
- [Giá khám phụ khoa ở Hà Nội](#)
- [Chi phí phá thai](#)
- [giá tiền chữa bệnh lậu](#)
- [Xét nghiệm giang mai hết bao nhiêu tiền](#)
- [Chữa bệnh trĩ bao nhiêu tiền](#)

- <https://ehealth.serres.gr/web/healthline>